

## 12/11/17 CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – A

### Mt 25,1-13

- 25:1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể.  
25:2 trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.  
25:3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.  
25:4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.  
25:5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.  
25:6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Kìa chú rể, ra đón đi!"  
25:7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.  
25:8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!"  
25:9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn".  
25:10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.  
25:11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!"  
25:12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô!"  
25:13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

### SỰ KHÔN NGOAN CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA KI-TÔ

*"Các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn các cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo."* (Mt 25,3-4)

**Suy niệm:** Chúa Giê-su diễn tả cuộc hội ngộ cánh chung như cuộc hẹn của các trinh nữ đi đón vị Lang Quân là chính Ngài. Thế nhưng trong cuộc hẹn này, kẻ được gặp, người lại không! Yếu tố quyết định để gặp được Chàng Rể Giê-su chính là thái độ sống của mỗi người. Các cô được gọi là khôn, vì họ biết dự trữ dầu để giữ đèn sáng mãi. Thế nên cho dù Lang Quân có chậm đến, các cô vẫn sẵn sàng dầu đèn để đến gặp Ngài. Đây là cái khôn của người môn đệ Ki-tô. Bởi vì cùng đích cuộc đời của mỗi chúng ta đều là được gặp Đức Lang Quân Giê-su. Đây là Chân lý không thay đổi, nên "chúng ta không thể thay đổi cuộc đời, mà chỉ có thể thay đổi được thái độ của ta đối với cuộc đời mà thôi". (Thánh Tê-rê-sa A-vi-la).

**Mời Ban:** Tháng cuối năm Phụng vụ, Giáo Hội mời chúng ta suy nghĩ về đích diễm đời mình, để biết thay đổi đời hiện tại. Chẳng ai có thể sống thay bạn, nghĩ thay bạn, hành động thay bạn... vì mỗi người có vị trí không thể thay thế và phải chịu trách nhiệm về chính cuộc đời mình. Đó là chất dầu được chiết xuất từ chất sống của mỗi người trong từng ngày sống, bằng cách quảng đại, dấn thân thực thi công bằng, sự thật, khiêm tốn, an hoà, yêu thương, tha thứ... Bạn đừng đi lại vết xe cũ của các cô khờ, để rồi bị lỡ bữa tiệc hạnh phúc vĩnh cửu với Chàng Rể Giê-su.

**Chia sẻ:** Để được sự khôn ngoan của môn đệ Ki-tô, chất dầu ban phải tích lũy, dự trữ là gì ?

**Sống Lời Chúa:** Quyết tâm làm một việc tốt mỗi ngày.

**Cầu nguyện:** *Đọc kinh Sáng Soi.*